



## ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม โดยกำหนดจัดกิจกรรมนันทนาการ สันทนาการ และการแสดงบนเวที เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่น ส่งเสริม และมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่เก่ง ดี มีสุข สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาความสามารถของเด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นตามความสนใจ สร้างสรรค์จินตนาการของเด็ก และเยาวชนให้เหมาะสมกับวัย ให้เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นได้ทำกิจกรรม และแสดงออกตามความสามารถของตน กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ปลุกฝังให้เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และที่สำคัญคือยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้เกิดความเสี่ยงของโรค โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้เน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ ประกอบกับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของเด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจำเป็นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยเป็นสำคัญ มิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และลดความเสี่ยง อันอาจเกิดกับสาธารณสุขในวงกว้างจากเหตุโรคระบาดดังกล่าว จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายปรีชา วรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม